

GIẢI BA “ NHÀ GIÁO LONG BIÊN TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO” LẦN THỨ 7, NĂM HỌC 2022 - 2023 – PHẦN THƯỞNG XỨNG ĐÁNG CHO MỘT NHÀ GIÁO NHIỀU CÔNG HIẾN – CÔ GIÁO VŨ THỊ ÁI VÂN

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 4280/KHLT-SG ĐT-CĐN ngày 06/12/2022 của Ban Giám đốc Sở GDĐT và Ban Thường vụ CDGD Hà Nội về việc triển khai Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 7, năm học 2022-2023.

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-PGD&ĐT ngày 15 tháng 12 năm 2022 của phòng GD&ĐT quận Long Biên về việc triển khai giải thưởng “Nhà giáo Long Biên tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 7 năm học 2022-2023.

Trường THCS Gia Thụy rất vinh dự có cô giáo Vũ Thị Ái Vân (tổ Tự nhiên 1) được tham dự báo cáo tại Hội nghị trao giải thưởng “Nhà giáo Long Biên tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 7 năm học 2022-2023 tổ chức tại trường THCS Long Biên.

Trường THCS Gia Thụy - Quận Long Biên - một ngôi trường mới được 14 năm tuổi nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, nhiều năm liền, thầy và trò nhà trường luôn giữ vững thành tích đứng đầu Quận Long Biên về mọi mặt giáo dục. Có được thành tích ấy ngoài sự nỗ lực vươn lên của các em học sinh còn có đóng góp không nhỏ công lao của các thầy cô giáo. William Arthur Ward từng nói: *Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng*. Và cô giáo Vũ Thị Ái Vân - giảng dạy bộ môn Toán ở trường THCS Gia Thụy được học sinh được coi là người thầy “Truyền cảm hứng”.



Với ý chí luôn biết khắc phục khó khăn, dù ở vai trò, nhiệm vụ nào cô Vân cũng luôn hoàn thành bằng cả cái tâm của người thầy và lòng nhiệt huyết, đam mê với nghề. Trong suốt 23 năm công tác và 10 năm cống hiến tại trường THCS Gia Thụy, cô Vân đã không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tham khảo các loại tài liệu, sách báo để nâng cao kiến thức, kỹ năng của mình. Trong công tác luôn bám sát vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học của ngành và ứng dụng nhạy bén khoa học công nghệ, phát huy những kết quả từ những năm học trước để xây dựng cho bản thân một kế hoạch hoạt động cụ thể. Tham mưu cùng Ban Giám hiệu, các bộ phận chức năng, các ban ngành, đoàn thể cũng như đội ngũ giáo viên để làm nên sự thành công của phong trào giáo dục của nhà trường. Cô cũng luôn có quan điểm lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, để giáo dục đạo đức, hội nhập quốc tế, giúp các em ý hình thành được nhân cách tốt cho cuộc sống hiện tại đáp ứng tốt với công nghệ 4.0.



Cô giáo Vũ Thị Ái Vân đạt giải Ba “ Nhà giáo Long Biên tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 7 năm học 2022-2023 chụp ảnh với lãnh đạo và Ban giám hiệu khi nhận phần thưởng



Cô giáo Vũ Thị Ái Vân đạt giải Ba “Nhà giáo Long Biên tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 7 năm học 2022-2023 chụp ảnh cùng đại diện Ban giám hiệu và công đoàn nhà trường

Bản thân cô luôn hòa đồng, lắng nghe góp ý từ các đồng nghiệp, mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến thiết thực, phát động phong trào đổi mới phương pháp dạy học. Tham gia đầy đủ và nhiệt tình vào các phong trào thi đua do nhà trường và cấp trên phát động.



Chúc cô luôn tâm huyết, sáng tạo, trở thành người “Truyền cảm hứng” cho đồng nghiệp và các thế hệ học trò.

Trên mọi cương vị, cô luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và kết quả đã được nhà trường, các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều năm liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp quận, cấp Thành phố, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, ... góp phần không nhỏ vào thành tích chung của trường THCS Gia Thụy.

Với ngọn lửa nhiệt huyết và sự sáng tạo không ngừng trong công tác giáo dục, cô luôn là tấm gương sáng cho các đồng nghiệp học tập và noi theo. Cô xứng đáng là tấm gương tiêu biểu, điển hình “Nhà giáo Long Biên tâm huyết, sáng tạo” - một tấm gương sáng, tấm gương đạo đức hết lòng vì sự nghiệp trồng người cho thế hệ mai sau của trường THCS Gia Thụy nói riêng và ngành giáo dục Quận Long Biên nói chung. Xin kính chúc cô cùng tập thể trường THCS Gia Thụy tiếp tục đạt được kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới và vững bước vươn lên trong sự nghiệp trồng người, xứng đáng với niềm tin của nhân dân địa phương, luôn giữ vững danh hiệu là lá cờ đầu trong ngành giáo dục Quận Long Biên.